



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน อ.ชุมชน จ.ศรีสะเกษ

ที่ ศก. ๐๐๓๓.๓๐๑/๒๖๕๑

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารโรงพยาบาลชุมชน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

ด้วยโรงพยาบาลชุมชน ได้จัดทำประกาศเจตจำนงของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน โรงพยาบาลชุมชน เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานแสดงถึงเจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นที่จะบริหารด้วย ความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบ การปฏิบัติงานตามเจตจำนงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอก นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในส่วน ตัวชี้วัดที่ ๙ การเสริมวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน MOPH ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้แนวคิด จุดพลังแห่งความร่วมมือ (The Power Of Collaboration) เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมี ธรรมาภิบาล ประกอบด้วย

๑.๑ เจตจำนงการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๒ เจตจำนงการป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขาย และเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๓ เจตจำนงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานที่แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ในการนี้โรงพยาบาลชุมชน พิจารณาแล้ว เห็นควรแจ้งประกาศเจตจำนงสุจริตของ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชน ทุกท่านทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ต่อไป พร้อมทั้งให้นำประกาศดังกล่าวมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ พร้อมทั้งทั้งนำขึ้นเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลชุมชน (<http://www.khukhan.go.th/index.php>) และติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดย ทักัน




จึงเรียนมาเพื่อทราบและอนุมัติให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลชุมชน ต่อไป

(นายณัฐนันท์ คนยืน)  
เจ้าพนักงานพัสดุ (พ)

(นางสาวธีรชญาณ์ วงษ์จันทร์)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายประวิทย์ เสรีขจรจารุ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ  
เรื่อง MOIT๒๑ หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิ  
มนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหารต่อสาธารณชน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ	
<p>ชื่อกลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ วัน/เดือน/ปี : ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ หัวข้อ : MOIT๒๑ การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ๑. บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน ๒. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน ๓. ภาพถ่ายประกอบประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อหน่วยงาน Link ภายนอก: - หมายเหตุ : -</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p>  <p>(นางสาวธีรชญาณ์ วงษ์จันทร์) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p>  <p>(นายประวิทย์ เสรีจรจารุ) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p>  <p>(นายณัฐนันท์ คนยืน) เจ้าพนักงานพัสดุ (พ) วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖</p>	